



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กับ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยดร.นายแพทย์ปองพล วรปานิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเรียกว่า “ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ” ฝ่ายหนึ่ง กับ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเรียกว่า “ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ” อีกฝ่ายหนึ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตกลงเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยตกลงที่จะแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
2. ให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา การทำวิจัย การบริการวิชาการ การเขียนตำรา การสัมมนา การประชุมทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
3. เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักศึกษาและคณาจารย์
4. การพัฒนาคุณภาพและการศึกษาของบุคลากร
5. ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและการสอนทางไกล

การดำเนินการให้อนุวัตตามข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีระหว่างผู้ประสานงาน คือ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หรือผู้แทนของทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ลงนามและสามารถต่ออายุได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย การแก้ไขข้อตกลงจะกระทำได้ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้อาจยุติลงเมื่อใดก็ได้ หากทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมร่วมกัน หรือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งขอยุติไปยังอีกฝ่ายหนึ่งมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

/ทั้งนี้บรรดาข้อตกลง...

ทั้งนี้บรรดาข้อตกลงและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ หรือการดำเนินการใด ๆ ต้องมิให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง



(ดร.นพ.ปองพล วรปานิ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



(นางภาวิณี เอี่ยมจันทน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
พยาน



(อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาสะสิริ)
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พยาน



(นายสมชาย แก้วเขียว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
พยาน



(อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมมีภักดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พยาน